
FinTech และภาคการเงินไทย

คุณทิน โชคกมลกิจ
พิธีกรและผู้ประกาศข่าว
ส�านักข่าว TNN ช่อง 16

ดร.วิรไท สันติประภพ 
ผู้ว่าการ ธปท.

ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ฟินเทค (FinTech)  
ได้เปล่ียนโลกการเงินและเข้ามามีบทบาทสำาคัญในชีวิตประจำาวันของเรา  ช่วง 3 - 4 ปีท่ีผ่านมา มีการพูดถึง  
“ฟินเทค” ในหลากหลายมิติ ทั้งในมิติของประโยชน์ที่มีต่อผู้ ใช้บริการทางการเงินและประเทศโดยรวม และในมิติ 
ของผลกระทบต่อภาคการเงินการธนาคาร (Disruption) BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ ได้รับเกียรติ 
จากคุณทิน โชคกมลกิจ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากสำานักข่าว TNN ช่อง 16 มาร่วมพูดคุยกับ  
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. เก่ียวกับพัฒนาการฟินเทคในประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากฟินเทค 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย รวมทั้งคำาแนะนำาเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงของฟินเทคที่อาจเกิดขึ้น

“พัฒนาการของฟินเทค” ส่งผลกระทบต่อทุกคน
 คุณทิน : “ฟินเทค” หลายคนได้ยินค�านี้บ่อย ๆ  แต่อยากให ้

ท่านผู้ว่าการช่วยอธิบายว่า ฟินเทคมีผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างไร  
ท�าไมประชาชนคนธรรมดาจึงต้องสนใจฟินเทค

 ดร.วิรไท : ถ้ามองให้ไกลกว่าค�าว่า “ฟินเทค” จะเห็นว่าเรา
อยู่ในช่วงที่เทคโนโลยีก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเราทุกคน ในหลาย
อุตสาหกรรมถูกกระทบอย่างรุนแรง (Disruption) แต่ก็เกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ  ด้วย ภาคการเงินได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ประเภท
ของบรกิารทางการเงนิ และค่าธรรมเนยีมในการใช้บรกิารทางการเงนิ  
ฟินเทคมีศักยภาพสูงมากที่จะช ่วยให ้วิถีชีวิตของเราง ่ายขึ้น  
ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการทางการเงินรูปแบบเดิม  
 ถ้ามองไปในอนาคต ผมคิดว่าพัฒนาการของฟินเทคจะเกิด 
อย่างรวดเรว็และกว้างไกลกว่าในช่วงทีผ่่านมา แต่รปูแบบอาจต่างกนั
ออกไป เมือ่ 3 ปีทีแ่ล้ว คนมกัพดูกนัว่า ธนาคารพาณชิย์จะไปไม่รอด 
เพราะฟินเทคจะกลายเป็นคู่แข่งส�าคัญ ต่างฝ่ายต่างตั้งป้อมระแวง 
ซึ่งกันและกัน แต่วันนี้ คนไม่พูดแบบน้ันแล้ว เพราะเริ่มเห็นว่า 
ฟินเทคกับธนาคารพาณิชย ์ร ่วมมือกันมากขึ้น ทั้งสองฝ ่าย 
เห็นข้อจ�ากัดของตน และน�าจุดแข็งของอีกฝ่ายหน่ึงมาส่งเสรมิกัน  
จึงช่วยให้พัฒนาการทางการเงินรุดหน้าไปอย่างก้าวไกล ทุกวันน้ี 
ธนาคารพาณิชย์รายใดที่ไม่ท�างานร่วมกับฟินเทค อาจได้รับ 
ผลกระทบมาก 

ฟินเทคกับการพัฒนาทางธุรกิจ
และคุณภาพชีวิตประชาชน

 คณุทิน : ย้อนไป 3 - 4 ปีก่อน ฟินเทคท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลง
อย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมการเงิน สักพักเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่  
ฟินเทคทีเ่คยถกูมองว่าเป็นคูแ่ข่งของธนาคารพาณชิย์ กม็าจบัมอืกนั 
ท่านผู้ว่าการมองว่า การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่

 ดร.วิรไท : การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นตลอดเวลา   
ตัวอย ่างเช ่น บล็อกเชน (Blockchain) ซึ่ ง เป ็นเทคโนโลยี 

ที่มีระบบการเก็บข้อมูลแบบกระจายตัวที่มีศักยภาพสูง สมัยก่อน 
สถาบันการเงินต้องมีทะเบียนกลาง หรือใช้ระบบกลางเป็นหลัก  
การท�างานจะช�าระบัญชีหรือตรวจสอบกันที่บัญชีกลาง (Central 
Book) ซึง่ต้องท�างานเป็นข้ันตอน ใช้เวลามากและมคีนเกีย่วข้องมาก  
แต่ถ้าใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน จะสามารถมีหน่วยข้อมูลที่กระจายอยู่ 
ท่ัวไปได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องมีบัญชีกลาง และเวลาเกิดธุรกรรมใหม่ 
ข้อมูลชุดใหม่จะถูกบันทึกไว้ตามหน่วยข้อมูลที่กระจายตัว ซึ่งเป็น 
ข้อมูลชุดเดียวกัน เชื่อถือได้ และทุกคนสามารถท�างานพร้อมกันได ้
จึงช ่วยลดระยะเวลาในการท�าธุรกรรมลงได้อย ่างมาก นี่ คือ 
ลักษณะการท�างานของบล็อกเชนที่ท�างานบนคอมพิวเตอร  ์
ซึ่งมีความสามารถสูงขึ้นมาก ปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่ง 
ได้เริ่มน�าบล็อกเชนมาใช้ในการท�างาน เพราะสามารถตอบโจทย ์
ในหลายมิติ โดยเฉพาะการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพราะการดัดแปลงข้อมูลท�าได้ยากขึ้น
 หนึง่ในตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรม ซึง่ถอืเป็นโครงการใหญ่และเป็นสิง่ท่ี
น่าภาคภูมิใจของประเทศไทย คือเป็นคร้ังแรกในโลกท่ีธนาคาร
พาณิชย์ 22 แห่ง ร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจและบริษัทขนาดใหญ ่
ของประเทศน�าบล็อกเชนมาใช ้ในการออกหนังสือค�้าประกัน  
แต่ละปีประเทศไทยออกหนังสือค�้าประกันประมาณ 5 แสนฉบับ  
มูลค่ารวมประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท กระบวนการที่เกี่ยวกับหนังสือ
ค�้าประกันมีหลายขั้นตอน และมีผู ้คนที่เกี่ยวข้องมาก การน�า 
บล็อกเชนมาใช้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากให้กับระบบ 
การเงินและภาคธุรกิจ ซึ่งยังไม่รวมการช่วยลดการตัดต้นไม้ด้วย 
เพราะที่ผ่านมาหนังสือค�้าประกันท�าในรูปกระดาษ 
 อีกตัวอย่าง คือระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ผ่านมา 2 ปี  
มีบัญชีที่ผูกกับระบบพร้อมเพย์มากกว่า 47 ล้านบัญชี ซึ่งถือว่าได้รับ
ความนิยมสูงในเวลาท่ีรวดเร็วมาก ส่วนหนึ่งเพราะระบบพร้อมเพย์
ช่วยให้การท�าธุรกรรมทางการเงินสะดวกขึ้น และต้นทุนการท�า
ธุรกรรมถูกลง น�าไปสู่การแข่งขันต่อยอดบริการใหม่ ๆ  อีกมาก  
ระบบพร้อมเพย์ไม่เพยีงช่วยให้การช�าระเงนิง่ายและสะดวกขึน้เท่านัน้ 
ยังท�าให้การซื้อสินค้าออนไลน์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย เพราะ
สามารถจ่ายเงินได้ทันทีเมื่อได้รับสินค้า นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่า 
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เทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ  ท�าให้วิถีชีวิตคนไทย ตั้งแต่ระดับ
ประชาชนไปถึงธุรกิจ ได้รับความสะดวกมากขึ้นด้วยต้นทุนท่ีถูกลง 
นั่นหมายถึงความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นของประเทศ และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

ความปลอดภยั คือเร่ืองสำาคัญอนัดบัต้นของการใช้ฟินเทค
 คุณทิน : ช่วงที่ระบบพร้อมเพย์ออกมาใหม่ ๆ  ประชาชนกังวล

และตั้งค�าถามว่า จะน�าข้อมูลไปท�าอะไรหรือเปล่า ธปท. จะสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้บรกิารเกีย่วกับความปลอดภยัของการใช้ฟินเทค 
หรือเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ  อย่างไร 

 ดร.วริไท : ความปลอดภัยเป็นเรื่องส�าคัญมาก และเป็นเร่ืองท่ี  
ธปท. ให้ความส�าคัญในล�าดับต้น ๆ  เพราะหลักส�าคัญของการท�า 
ธุรกรรมทางการเงิน คือ ความไว้วางใจ (Trust) ถ้าไม่มีความ 
ไว้วางใจ ธุรกรรมการเงินจะเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นสถาบันการเงิน 
ท่ีจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างระบบที่มี
มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง และคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 

มีคนโทรมาขอ Username หรือ Password ก็ให้ไป นอกจากนี้ ธปท. 
ต้องท�างานร่วมกบัหน่วยงานอืน่ด้วย เพราะระบบท่ีเกีย่วข้องกบัฟินเทค 
ไม่ใช่แค่ระบบธนาคารพาณิชย์เพยีงอย่างเดยีว หลายธุรกรรมทางการเงนิ 
ท�าผ่านโทรศัพท์มือถือ ธปท. จึงร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ผู ้ก�ากับดูแลระบบโทรคมนาคม ยกระดับกลไกเรื่อง 
ความปลอดภยัในการให้บรกิารทางการเงินผ่านระบบโทรคมนาคมด้วย 
 ธนาคารพาณชิย์ให้ความส�าคญัมากกบัความปลอดภยัของการใช้
เทคโนโลยีทางการเงิน และลงทุนในเรื่องนี้ สูงขึ้นมาก ธปท.  
ก็เช่นเดียวกัน มีการจัดตั้งฝ่ายงานใหม่ เพื่อท�าหน้าที่ดูแลและ 
ตรวจสอบสถาบนัการเงนิทางด้านเทคโนโลยโีดยเฉพาะ ขณะเดยีวกนั
ได้ยกระดับการก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานระดับโลก

การบริหารความเสี่ยงจากเทคโนโลยีทางการเงิน
เป็นหน้าที่ของทุกคน

 คุณทิน : ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมาก ภาคการเงิน 
ของไทยตามทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ  หรือไม่ อย่างเทคโนโลยีข้อมูล 
ทางชีวภาพ (Biometrics) สามารถใช้ได้แล้วในประเทศไทย หรือยัง
ต้องรออีกสักระยะ มีความเสี่ยงอะไรที่ต้องค�านึงถึงบ้าง

 ดร.วิรไท : ยอมรับว่าบางเร่ืองเทคโนโลยีอาจไปเร็ว แต่เราก ็
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นผูน้�า หลายเรือ่ง ธปท. ไม่ได้น�าเทคโนโลยใีหม่ล่าสดุ
เหล่านั้นมาใช้หรือยอมให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ในทันที แต่ก�าหนดให้
ต้องน�ามาทดสอบใน “กระบะทราย (Regulatory Sandbox)” ก่อน 
เพื่อพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีที่บอกว่าใช้ได้ทั่วโลกนั้น ใช้กับประเทศไทย 
ได้จริงหรือไม่ และหากเกิดข้อผิดพลาดจะมีวิธีดูแลลูกค้าอย่างไร 
 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
เราต้องเท่าทันกับความเสี่ยงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ด้วย นโยบายของ 
ธปท. เราไม่ได้ปฏเิสธเทคโนโลย ีเพยีงแต่จะต้องมกีระบวนการทดสอบ 
และเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อหากฎเกณฑ์และกลไกที่สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่มากับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ
 ตัวอย่างเทคโนโลยี Biometrics มีความหลากหลายมาก ช่วงหลัง 
เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชีย คือ เทคโนโลยี 
จดจ�าใบหน้า (Face Recognition) แม้ว่าจะมีพัฒนาการดีขึ้น แต่เรา
ต้องคิดถึงการยืนยันตัวตน 2 - 3 ขั้นตอน โดยเฉพาะส�าหรับธุรกรรม
มูลค่าสูง เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ดีขึ้น อีกเรื่องส�าคัญที่หลายคน 
อาจมองข้ามไป คอื การจ�ากดัความเสีย่งด้วยตวัของผูใ้ช้บรกิารเองก่อน 
เช่น เราสามารถก�าหนดวงเงินส�าหรับโอนไปบัญชีตัวเองและ 
บญัชีบคุคลอืน่ได้ ในการใช้ Mobile Banking ทุกคนควรเข้าไปก�าหนด
วงเงินให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้

 การเท่าทันกับความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ  
เป็นหน้าที่ของทุกคน ตั้งแต่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้ก�ากับดูแล  
ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 
ภาคการเงนิโดยตรง อาท ิหน่วยงานทางด้านโทรคมนาคม ซึง่ถอืเป็น
สื่อส�าคัญของการให้บริการทางการเงินสมัยใหม่

เป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนฟินเทคของ ธปท.
 คุณทิน : ธปท. มีเป ้าหมายจะผลักดันเรื่องของฟินเทค 

ในประเทศไทยอย่างไร  
 ดร.วริไท : ธปท. มุง่ส่งเสรมิฟินเทคโดยให้ความส�าคญัใน 3 เรือ่ง 

ได้แก่
 1. การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เราเห็นศักยภาพของ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีจ่ะช่วยเพิม่ผลติภาพให้กบัระบบการเงนิไทย และ
จะส่งผลไปสูผ่ลติภาพของเศรษฐกจิไทยโดยรวม ตวัอย่างเช่น ตน้ทนุ
การช�าระเงนิทีถ่กูลง ท�าให้ต้นทนุการท�าธรุกจิถกูลง ซึง่หมายถงึก�าไร 
และความสามารถทางการแข่งขันท่ีจะเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ี  
จะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของเวลาด้วย ซึ่งเป็นอีกต้นทุนท่ีส�าคัญมาก 
สมัยก่อนการท�าธุรกรรมทางการเงินต้องใช้เวลานาน ต้องเดินทางไป
ท�าธุรกรรมที่สาขา เป็นต้นทุนแฝงท่ีอยู ่ในระบบ การน�าเอา 
เทคโนโลยมีาใช้จะช่วยลดต้นทนุแฝงเหล่านีไ้ด้ นอกจากนี ้เทคโนโลยี
การเงินใหม่ ๆ  สามารถต่อยอดไปสู่บริการและโอกาสทางธุรกิจ 
ใหม่ ๆ  ด้วย
 2. การลดความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงิน 
(Inclusivity) สิทธิในการเข้าถึงบริการทางการเงินควรเป็นสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานของคนไทย ไม่ว่าด้านเงินฝาก สินเชื่อ การช�าระเงิน หรือ
ประกันภัย เทคโนโลยีทางการเงินจะช่วยให้ประชาชนที่อาจไม่ได้รับ
บริการเท่าท่ีควร สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายและ 
สะดวกขึ้นด้วยราคาที่ถูกลง ระบบพร้อมเพย์ถือเป็นตัวอย่างที่ท�าให้
เห็นว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอย่างไร จากการเข้าถึง 
บริการช�าระเงินได ้ง ่าย สะดวกและท่ัวถึงมากขึ้น โดยไม ่มี 
ค่าธรรมเนียม

 3. การสร้างภมูคุ้ิมกนัให้กบัระบบการเงนิ (Immunity) เทคโนโลยี
ทางการเงนิจะช่วยให้ระบบการเงนิมคีวามทนทานมากขึน้ การบรหิาร
ความเสี่ยงหลายอย่างต้องอาศัยเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยี 
จดจ�าใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งถือว่ามีศักยภาพสูงกว่า 
การยืนยันตัวตนแบบเดิมที่ใช้ Username และ Password หรือการใช้ 
QR Code เพื่อจ่ายเงินแทนการให้บัตรเครดิตแก่พนักงานไปรูดบัตร 
ช่วยลดความเสี่ยงท่ีข้อมูลอาจถูกขโมย เทคโนโลยีการประมวลผล
ข้อมูลท่ีดีขึ้นช่วยให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ธปท. ให้ความส�าคญักบัทัง้สามเรือ่ง ในขณะเดยีวกนั เราต้องการ
ให้เทคโนโลยีที่เราส่งเสริมเป็นเทคโนโลยีที่เปิดกว้างสามารถต่อยอด
ได้ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ผู้ให้บริการที่มาก่อนด้วยเทคโนโลยีที่ล�้ากว่า
สามารถยดึครองตลาดไปคนเดยีว ซึง่จะท�าให้ไม่เกดิการแข่งขนั และ
ไม่เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ฉะนั้น ธปท. จึงให้ความส�าคัญกับการสร้าง
แพลตฟอร์มที่เปิดกว้าง (Open Architecture) รวมทั้งส่งเสริม
มาตรฐานกลาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งในที่สุดประชาชน
จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
 สุดท้ายนี้ ฟินเทคก็เหมือนเทคโนโลยีอื่น ๆ  คือมีทั้งข้อดีและ 
ข้อเสีย อยู่ที่ว่าเราเข้าใจและเท่าทันกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
จากการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นหรือไม่ เปรียบเหมือนเราได้รถคันใหม่
ที่วิ่งเร็วขึ้นมาก ถ้าเรากดแต่คันเร่งโดยไม่เข้าใจกลไกของเบรก และ
ไม่รูว่้าเมือ่เกดิปัญหาขึน้จะท�าอย่างไร กย่็อมเกดิโทษ ดงันัน้ สิง่ส�าคญั
ในการน�าฟินเทคมาใช้ คือ ต้องเข้าใจและเท่าทันกับเทคโนโลยี 
ที่จะใช้ รวมถึงพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยง และ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่าน้ัน เพราะเทคโนโลยีมีความเสี่ยง
รูปแบบใหม่ ๆ  แฝงมาด้วยเสมอ

สิ่งส�ำคัญในกำรน�ำฟินเทคมำใช้ 

คือ ต้องเข้ำใจและเท่ำทันกับเทคโนโลยีที่จะใช้ 

รวมถึงพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง 

และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น 

เพรำะเทคโนโลยีมีควำมเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ 

แฝงมำด้วยเสมอ

 ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ ธปท. 
ก�าหนดเพื่อคุ ้มครองผู ้ใช้บริการ ตั้งแต่การออกแบบระบบไปถึง 
การทดสอบระบบ รวมทัง้มกีารตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอโดยผูต้รวจสอบ
จาก ธปท. และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ธนาคารพาณิชย์ต้องมีกลไกดูแล
และชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฉะนั้น  
เรือ่งของความปลอดภยัและการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเป็นกระบวนการ
ที่ ธปท. ต้องดูแลตั้งแต่ต้นน�้าไปถึงปลายน�้า และต้องท�าให้แน่ใจว่า 
มกีารยกระดบัอย่างต่อเน่ือง เพราะภยัทางด้านไซเบอร์ใหม่ ๆ  เกดิขึน้ 
ตลอดเวลา
 อย่างไรก็ดี ส�าหรับผู้ใช้บริการเอง ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
เบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีทางการเงิน จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 
หลายปัญหาเกิดจากความไม่เข้าใจเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น  

ผู ้ ท่ี ส น ใ จ ส าม า ร ถ ติ ดต าม ง าน  
Bangkok FinTech Fair 2019 ซึ่งจะจัดขึ้น 
ระหว่างวันท่ี 18 - 19 กรกฎาคม 2562  
ได้ทาง Facebook Live ท่ี @bankofthailandofficial

คุณทิน โชคกมลกิจ
อดีตนักแสดงท่ีผันตัวเป ็นพิธีกร และก ้าวสู ่การเป ็น 

ผู ้ประกาศข่าวเต็มตัว โดยปัจจุบันมีผลงานให ้เห็นทาง 
รายการข่าวของส�านักข่าว TNN ช่อง 16

ฉบับที่ 3 ปี 2562
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